

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๔๑๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิวิธสุการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร ๘๕๐๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๓๓๙๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑) กรณีที่อาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษายุบรวม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

๒) กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (ON-SITE) เมื่อมีคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษารายงานการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทราบ และกรอกข้อมูลการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน



<https://qr.go.page.link/sCmQ1>

กลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรกัญญาพิไล แกระหัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร